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บทคัดย่อ 

  การวจิยัเรื9องการใชป้ระโยชน์ของมุสลิมในประเทศไทยจากงบสํานกังานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตามทศันะนักกฎหมายอิสลาม เป็นงานวิจยัเอกสาร เชิง
พรรณนา มีวตัถุประสงค์ เพื9อศึกษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นหะรอมตามบทบญัญติัอิสลาม  
เพื9อวิเคราะห์ทศันะนกักฎหมายอิสลามเกี9ยวกบัการใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นหะรอม และศึกษา
วเิคราะห์ทศันะนกักฎหมายอิสลามเกี9ยวกบัการใชป้ระโยชน์จากงบสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิม (สสม.) 
                             ผลการศึกษาวจิยัพบวา่  ทรัพยสิ์นหะรอม คือ ทรัพยสิ์นที9หะรอมโดยตวัของมนั
เอง หรือโดยวธีิการไดม้าไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัอิสลาม การใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นหะรอม ที9
ก่อเกิดจากการทาํธุรกรรมระหวา่งมุสลิมดว้ยกนั นกักฎหมายอิสลามไดจ้าํแนกออกเป็น 3 ประเภท
ดว้ยกนั 1)การใชป้ระโยชน์เพื9อส่วนบุคคล นกักฎหมายอิสลามเห็นพอ้งกนัวา่ไม่เป็นที9อนุมติัใช้
ประโยชน์ยกเวน้กรณีจาํเป็นเท่านั4น 2)การใชป้ระโยชน์ในกิจกรรมที9เกี9ยวขอ้งกบัศาสนา นกัฎหมาย
อิสลามมีความเห็นต่างกนัในแต่ละกรณี 3)การใชเ้พื9อสาธารณประโยชน์ที9ไม่เกี9ยวขอ้งกบัศาสนา 
นกักฎหมายอิสลามเห็นพอ้งกนัวา่ เป็นที9อนุมติัใชป้ระโยชน์ได ้
                           การใชป้ระโยชน์จากงบสํานกังานกองทุนสนบัสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิม (สสม.) นั4น นกักฎหมายอิสลามส่วนใหญ่เห็นว่ามุสลิมใน
ประเทศไทยสามารถใชป้ระโยชน์ไดด้ว้ยเหตุผลที9ประเทศไทยมิใช่รัฐอิสลามและการใชง้บนี4 ถือวา่
เป็นความชอบธรรมในบา้นเมือง ซึ9 งกฎหมายอิสลามให้การรับรองธรรมเนียมปฏิบติัและกฎหมาย
ต่างๆที9เป็นที9ชอบธรรมของประเทศนั4นๆ อีกทั4งภาษีสุราที9เป็นงบของสํานกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นั4นได้เปลี9ยนสภาพมาเป็นทรัพย์สินโดยชอบธรรมของรัฐ ซึ9 ง
กฎหมายอิสลามใหก้ารรับรอง นอกจากนี4  ภาษีสรรพสามิตจากสุราที9รัฐบาลไทยจดัเก็บจากพลเมือง
ของประเทศที9มิใช่มุสลิมก็ไม่เป็นภาษีบาป เพราะกฎหมายอิสลามให้การรับรองการทาํธุรกรรม
ระหวา่ง ผูที้9มิใช่มุสลิมในสิ9งที9พวกเขาถือเป็นสิ9งชอบธรรมหรือถูกตอ้งตามกฎหมายบา้นเมืองของ
พวกเขา  
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ABSTRACT 
 

 This descriptive documentary research was aimed at studying the use of haraam 

(forbidden) property based on Islamic principles, analyzing Islamic lawyers’ views on the use of 
haraam (forbidden) property, and finally investigating their views on the use of budgets supported 
by the Thai Health Promotion Foundation and the Thai Muslims’ Health Promotion Program 
(TMHPP).   
 The findings indicate that haraam (forbidden) property is itself forbidden or due 
to being earned through haraam means. Islamic lawyers categorize the use of haraam property 
earned from transactions between Muslims into three groups: (1) the use of it for personal 
purposes is impermissible, except necessity; (2) the use of it for religious activities is viewed 
differently in any case; (3) the use of it for any non-religious activity is unanimously considered 
permissible.    
 According to most Islamic lawyers, they are permissible for Thai Muslim to 
make use of budgets supported by the Thai Health Promotion Foundation (THPF) and the Thai 
Muslims’ Health Promotion Program (TMHPP). The reason is that Thailand is not an Islamic 
state and making use of such budgets is lawful. Lawful practices and laws of any country is 
approved by Islam. Additionally, liquor tax earned from non-Muslim Thais, a source of the Thai 
Health Promotion Foundation (THPF)  budgets, is transformed into a state’s lawful property. As 
the tax is lawful, it is permissible to make use of it by Thai Muslims.       
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انتفاع المسلمين التايلانديين بميزانية مكتب التمويل للدعم على تعزيز الصحة في       موضوع البحث
 منظور الفقهاء المسلمين

السيد عثمان مي                 الاسم  
الدراسات الإسلامية ( كلية الشريعة)            التخصص  

1413العام الد راسي         

 

 مستخلص البحث 
 

عنون بـ " انتفاع المسلمين التايلانديين بميزانية مكتب التمويل للدعم على تعزيز الصحة البحث الم
في منظور الفقهاء المسلمين " هو بحث مكتبي وصفي يهدف إلى الدراسة عن حكم الانتفاع بالمال المحرم 

ئهم في حكم الانتفاع في الشريعة الإسلامية وتحليل آراء الفقهاء المسلمين فيه والدراسة التحليلية عن آرا
 دى المسلمين.لى تعزيز الصحة وخطة تعزيز الصحة أبميزانية مكتب التمويل للدعم ع

توصل البحث إلى نتائج وهي المال المحرم قسمان؛ ما هو محرم لذاته وما هو محرم لكسبه بطريقة 
 )1 لمين إلى ثلاثة أقسام:مخالفة للشريعة ويقسم الفقهاء المال المحرم المكتسب من خلال التعامل بين المس

ما  )2ما ينتفع به للأغراض الشخصية وقد أجمع الفقهاء على حرمة الانتفاع به إلا في حالة الضرورة؛ 
ما ينتفع به للأغراض  )3ينتفع به للأغراض الدينية فقد اختلفوا في حكم الانتفاع به في المسائل المختلفة؛ 

  العامة فقد جوزوا الانتفاع به بإجماع.
ما حكم الانتفاع بميزانية مكتب التمويل للدعم على تعزيز الصحة وخطة تعزيز الصحة لدى أ

المسلمين فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز ذلك للمسلمين في تايلاند بحجة أن هذا البلد ليس بلدا 
ل بالتقاليد إسلاميا وأن الانتفاع ذا المال قد لقي القبول لدى اتمع المحلي والشريعة أجازت العم

والقوانين إن أصبحت موضع القبول لدى مجتمع من اتمعات، وإلى جانب ذلك أن ضريبة الخمور التي 
هي مورد ميزانية مكتب التمويل قد أصبحت أموالا في بيت المال عن قصد الحكومة واعترفت الشريعة 

غير المسلم ليست من كسب  تجبى من الشعب ، وعلاوة على ذلك أن الضريبة التيبحل مثل هذه الأموال
  محرم لأن الشريعة أباحت لهم المتاجرة فيما هو مباح في اعتقادهم أو مسموح في قوانينهم.

 

 

 

 




